



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ โพสต์ทูเดย์ ผจก. มติชน แนวหน้า ข่าวสด เดลินิวส์</p> <p>เพจชมรมแพทย์ชนบท</p>	<p>ปัญหาลูกจ้าง สธ.</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวภายหลังประชุมวิดิโอทางไกลเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561 ว่า เรื่องระเบียบกระทรวงการคลังและระเบียบเงินบำรุง สธ. บุคลากรสาธารณสุขไม่ต้องกังวลเพราะไม่กระทบต่อการจ้างงานของ สธ. แต่หลายคนยังไม่เข้าใจทำให้เกิดความผิด ในการประชุมครม.ล่าสุด นายกรัฐมนตรีได้ระบุว่าหากระเบียบไม่ชัดเจนก็สามารถปรับแก้ไขได้ ซึ่งในวันที่ 31 พ.ค.นี้ทุกอย่างจะลงเอยด้วยดี</p> <p>นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. ได้เชิญ นพ.สสจ. ผอ.รพ.ในสังกัด ผู้บริหารเขตสุขภาพ กว่า 800 คน เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องระเบียบกระทรวงการคลัง และกล่าวว่า ในวันที่ 31 พ.ค.นี้ รมว.สธ.และผู้แทน สธ. 5 คน ได้นัดหารือร่วมกับรมว.คลัง เชื่อว่าน่าจะได้ข้อยุติ</p> <p>ด้าน นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท ยืนยันว่า การเรียกร้องของกลุ่มไม่เกี่ยวกับการเมือง วันที่ 1 มิ.ย.จะยกเลิกการประชุมที่ก.การคลังหรือไม่ขึ้นอยู่กับผลสรุปของวันที่ 31 พ.ค. โดยขอให้ยกเลิกระเบียบก.การคลัง และปรับแก้ระเบียบเงินบำรุง สธ. ข้อ 10 แต่หากต้องไปก.การคลัง ก็จะเดินตามบาทวิถี ข้ามสะพานลอย สำหรับกระแสข่าวถูกฝ่ายปกครองกดดันให้ปลดป้ายคัดค้านและห้ามมาชุมนุมในวันที่ 1 มิ.ย.นั้น ส่วนตัวได้รับการเจรจาทางโทรศัพท์ เมื่อไม่ให้ขึ้นป้ายหน้ารพ.ก็จะขึ้นป้ายหน้าห้องผู้ป่วยนอกแทน</p> <p>-โพสต์ข้อมูลรพ.ต่างๆ ที่ขึ้นป้ายต่อต้านระเบียบก.การคลัง และบางส่วนพร้อมเดินทางไปก.การคลังวันรุ่งขึ้น อาทิ รพ.พนมสารคาม รพ.ปักธงชัย รพ.นครบุรี รพ.สีคิ้ว รพ.โนนสูง รพ.จักราช รพ.พรหมพิราม รพ.แก่งสนามนาง รพ.บัวใหญ่ รพ.จะนะ รพ.ท่าคันโท รพ.สนามชัยเขต</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>สยามรัฐ</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>วันงดสูบบุหรี่โลก</p> <p>-เสนอข่าว สธ.-สสส.-เครือข่ายหมออนามัย จัดงานเชิดชูเกียรติชวนคนเลิกบุหรี่ดีเด่นระดับประเทศ ตามโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน”</p> <p>นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. กล่าวว่า ผลการดำเนินงาน 2 ปี มีผู้สมัครใจเลิกบุหรี่ 1,215,956 คน และมีผู้เลิกบุหรี่อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 เดือน 129,698 คน ถือเป็นปรากฏการณ์สำคัญของการทำงานด้านบุหรี่ และเป็นประวัติศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพของประเทศ</p> <p>ดร.นพ.บัณฑิต ศรีไพศาล รองผู้จัดการกองทุน สสส.กล่าวว่า ในปีนี้มีผลงานดีเด่นระดับประเทศ คือ สสจ.สงขลา, สสอ.เมืองนครราชสีมา, รพ.สต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย, ชุมชนบ้านเหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม, และนายสามารถ รอดเพชร อสม. ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ส่วนการดำเนินงานปีที่ 3 จะเริ่มตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2561 – 30 พ.ค. 2562</p> <p>-เสนอข่าว สสจ.อุดรธานีร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561 ภายใต้อาชีวอนามัย ห่วงใยหัวใจ ห่างไกลบุหรี่ จัดอบรมแกนนำเยาวชนสร้างความตระหนักรู้แก่ครอบครัว ชุมชน ขยายผลโรงเรียนปลอดบุหรี่ โดยผลสำรวจปี 2560 จ.อุดรธานีอัตราการสูบบุหรี่เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 25</p> <p>-เสนอข่าว นพ.จตุภัทร คุณสงค์ จิตแพทย์ประจำศูนย์จิตเวชกรุงเทพ รพ.กรุงเทพกล่าวว่า จากการวิจัยพบว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มความเสี่ยงโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจ มีสารนิโคตินทำให้ผู้สูบบุหรี่ติดได้ไม่ต่างจากบุหรี่ธรรมดา และไม่ได้ช่วยลดการสูบบุหรี่ ซึ่งสหรัฐฯ ได้ประกาศห้ามมิให้บริษัทบุหรี่โฆษณาว่าบุหรี่ไฟฟ้าช่วยเลิกบุหรี่ธรรมดาได้ เพราะขัดกับข้อมูลจากการวิจัยอย่างชัดเจน และมีบางงานวิจัยที่ระบุว่า ไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้ามีอนุภาคเล็กกว่าบุหรี่ธรรมดา ทำให้สูดเข้าไปในปอดส่วนลึกได้มากกว่าและกลไกของร่างกายขับออกมาได้ยาก</p> <p>-เสนอบทความ ดร.นพ.บัณฑิต ศรีไพศาล รองผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า ผลสำรวจสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2560 พบแนวโน้มการสูบบุหรี่คนไทยลดลงเล็กน้อยอย่างต่อเนื่อง คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปสูบบุหรี่ ร้อยละ 19.1 หรือ 10.7 ล้านคน เป็นผู้สูบบุหรี่ ร้อยละ 16.8 หรือ 9.4 ล้านคน เพศชายสูบบุหรี่ลดลงมากกว่าเพศหญิง จากร้อยละ 39.3</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>คมชัดลึก</p> <p>ไทยโพสต์</p> <p>ไทยรัฐ คอลัมน์หมาย เหตุประเทศไทย</p> <p>มติชน</p>	<p>เหล็กร้อยละ 37.7 ขณะที่เพศหญิงลดลงจากร้อยละ 1.8 เหล็กร้อยละ 1.7 อายุของผู้ที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกเพิ่มขึ้น จาก 17.8 ปี เป็น 18 ปี สสส.จะเร่งดำเนินการโครงการที่เกี่ยวข้องกับการชักชวนให้เลิกสูบบุหรี่ ส่งเสริมการคัดกรอง ผู้สูบบุหรี่ ผู้ติดบุหรี่ให้เข้าสู่การบำบัด พร้อมทั้งทำงานคู่ขนานกับภาคนโยบาย ให้สามารถปฏิบัติและบังคับใช้ได้อย่าง เต็มที่ ทั้งการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ การจำกัดอายุผู้ซื้อ การห้ามโฆษณาทุกรูปแบบ ฯลฯ และพบว่า ชุมชนท้องถิ่น เป็นอีกหนึ่งกลไกในพื้นที่ที่สามารถสร้างนวัตกรรมและสร้างมาตรการทางสังคมเพื่อช่วยลดการสูบบุหรี่ได้ โดยใช้ 5 ปฏิบัติการสำคัญ คือ 1.สร้างบุคคลต้นแบบ 2.เพิ่มพื้นที่ปลอดบุหรี่ 3.สร้างคลินิกเลิกบุหรี่ 4.เพิ่มกติกาทางสังคม 5. บังคับใช้กฎหมาย นอกจากนี้ มีข้อเรียกร้องให้ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเป็นระบบด้วย</p> <p>-เสนอบทความ ศ.นพ.ประทีป วาทีสากรกิจ เลขานุการมูลนิธิธรรมาภิบาลเพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า ควันยาสูบเต็มไปด้วยนิโคติน สารเคมี 7,000 ชนิด สารพิษกว่า 250 ชนิด และสารก่อมะเร็งกว่า 70 ชนิด ยิ่งสูบนานยิ่งเสี่ยงต่อโรคร้ายไข้เจ็บ และยังมีผลกระทบต่อครอบครัวจากควันยาสูบมือสอง โดยเฉพาะหญิงมีครรภ์ ทารก และเด็ก จึงควรหลีกเลี่ยงไม่อยู่ใกล้ขีดผู้สูบบุหรี่หรือสิ่งแวดล้อมที่มีควันยาสูบ เพราะควันบุหรี่มือสองเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอย่างเฉียบพลัน และในหญิงตั้งครรภ์เป็นเหตุให้เด็กทารกมีน้ำหนักแรกคลอดต่ำ การเคลื่อนไหวทางสังคมควรจะหีบยกอันตรายจากควันยาสูบที่มาจากบุหรี่ยาเส้นมวนเองเป็นประเด็นสำคัญ ภาคนโยบายควรต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบการเก็บภาษียาเส้นให้มีราคาสูงขึ้นใกล้เคียงกับบุหรี่ซอง</p> <p>-เสนอบทความ บุหรี่มือสอง หมายถึงการได้รับพิษจากควันบุหรี่จากผู้สูบบุหรี่ที่อยู่ใกล้ชิด งานวิจัยพบว่า เด็กทารกที่ได้รับควันบุหรี่มือสองมีความเสี่ยงต่อการตายเฉียบพลันโดยไม่ทราบสาเหตุ เสี่ยงติดเชื้อทางเดินหายใจ เป็นโรคหุชั้นกลางอักเสบ ภูมิแพ้ หอบหืด ในระยะยาวมีผลต่อโรคปอดเรื้อรัง มีความเสี่ยงต่อมะเร็งปอดในอนาคต และมีผลต่อการทำงานของสมองในด้านระดับสติปัญญา</p> <p>-เสนอบทความ 31 พฤษภาคม เป็น “วันงดสูบบุหรี่โลก” ปีนี้องค์การอนามัยโลก กำหนดเป้าหมายรณรงค์ไว้ว่า “Tobacco breaks hearts” “บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ” เพื่อส่งสารว่า นิโคตินในบุหรี่มีผลกระทบต่อหัวใจให้ต้องทำงานหนักขึ้น เลือดไปเลี้ยงสมองลดลง ความดันสูงขึ้น ไขมันชนิดเลวในเลือดสูงขึ้น รวมถึงมีผลร้ายอื่น ๆ อีกมากมาย</p> <p>-เสนอบทความ ยาเส้น ภัยเงียบที่ถูกละเลย ว่า การใช้พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต ตั้งแต่ก.ย. 2560 มีผลทำให้ราคา บุหรี่ซองเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลัน และยาเส้นกลายเป็นสินค้าเป้าหมายใหม่ของนักสูบ หากรัฐบาลจัดการบุหรี่โดยไม่มองผลกระทบที่เกิดขึ้น และหากคนหันมาสูบบุหรี่เพิ่มมากขึ้นเพราะมีราคาถูก และไม่ตระหนักถึงอันตรายต่อสุขภาพเหมือนการสูบบุหรี่ คนกลุ่มนี้จะกลายมาเป็นภาระของรัฐบาลอย่างเลี่ยงไม่ได้ และต้องใช้งบประมาณในการรักษาจำนวนมาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาคสาธารณสุขและระดับนโยบายจึงต้องเอาจริงกับการควบคุมการบริโภคยาสูบในทุกรูปแบบ</p>
<p>โพสต์ทูเดย์</p> <p>ไทยโพสต์ แนวนวน้ำ</p>	<p>พาราควอต</p> <p>-เสนอบทความ โดย อรุณ จิรชวลา กล่าวถึงกรณี คกก.วัตถุอันตรายมีมติเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2561 ไม่ยกเลิกการใช้พาราควอตในประเทศ โดยอ้างว่าข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพยังไม่เพียงพอ มีประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องคือ 1.มีการกล่าวหากรรมการบางคนใกล้ชิดกับบริษัทนำเข้าและจำหน่ายพาราควอต 2. ประเทศที่เจริญแล้วส่วนใหญ่แบนพาราควอต ส่วนประเทศกำลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนามักจะไม่แบน สาเหตุน่าจะ เป็นเพราะพาราควอตมีราคาถูกและใช้กำจัดวัชพืชได้ผล ยกเว้นสหรัฐฯ ที่ไม่มีการแบน แต่มีมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดและเกษตรกรมีความรู้ในการป้องกันตนเองดี ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า ในประเทศที่แบนพาราควอตสถิติการฆ่าตัวตายมักจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ การแบนพาราควอตจึงสามารถใช้เป็นหนึ่งในมาตรการลดอัตราการฆ่าตัวตายของประชากรได้</p> <p>-เสนอบทความ ปัญหาอันตรายของสารพาราควอตที่สามารถเข้าสู่สมองแล้วทำลายระบบประสาทได้ ซึ่งได้รับการยืนยันจากงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อสมองของทารก และตกค้างในสิ่งแวดล้อมทั้งอาหารและผักผลไม้ แต่ยังไม่เห็นหน่วยงานรัฐออกมาย้ำแจ้งหรือเร่งรีบแก้ไข ทั้ง ก.เกษตรฯ ก.สาธารณสุข ก.ศึกษาธิการ ทำให้มีการตั้งข้อสงสัยถึงการเพิกเฉยต่อข้อมูลทางวิชาการและความโปร่งใสในการพิจารณาครั้งนี้ โดยเฉพาะปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนของกลุ่มทุน ชำราชกร และรัฐบาล</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์	<p>ระบบควบคุมผลิตภัณฑ์สุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร อุปนายกสภาเภสัชกรรม คนที่ 2 เสนอโมเดลระบบควบคุมกำกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและการโฆษณาที่พึงประสงค์ของสังคมไทย 7 เรื่อง ได้แก่ 1.ระบบการขึ้นทะเบียน การอนุญาต ควรเพิ่ม QR Code บนฉลากและสื่อโฆษณาบางประเภท โดยมีสัญลักษณ์ อย.ให้ตรวจสอบ 2.ระบบเฝ้าระวัง ตรวจสอบให้ประชาชนมีส่วนร่วมในส่วนที่ไม่ต้องตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ เช่น โฆษณา ฉลาก อาจจะมีโปรแกรมให้ค้นคำที่ต้องระมัดระวังในการโฆษณา 3.ระบบแจ้งเตือนภัย จะต้องทันการณ์ ถึงกลุ่มเป้าหมายและเข้าถึงง่าย 4.ระบบเก็บสินค้าไม่ปลอดภัยออกจากตลาด 5.ระบบการสั่งระงับการกระทำผิด พักใช้-เพิกถอนใบอนุญาต และดำเนินคดี หลายหน่วยงานต้องร่วมมือกัน ควรใช้กฎหมายเฉพาะเรื่อง คือ ยา เครื่องสำอาง อาหาร บวกกับกฎหมายอื่น เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารปลอมปนไซบูทรามิน นอกจากเอาผิดตาม พ.ร.บ.อาหารฯ จะต้องเอาผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 236 ฐานปลอมปนอาหารจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพ หรือเสียชีวิตด้วย 6.ระบบเยียวยาผู้เสียหาย ผู้ได้รับความเสียหายสามารถดำเนินการตาม พ.ร.บ.ความรับผิดต่อความเสียหายจากสินค้าไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551 และ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 และสามารถฟ้องแบบกลุ่มได้ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และ 7.ระบบเสริมพลังประชาสังคม จะต้องมีกลไกให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามาช่วยกันในเรื่องนี้</p>
เดลินิวส์ เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์คมชัดลึก	<p>วัคซีนพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว นสพ.สรวิต ธาณีโต รักษาการอธิบดีกรมปศุสัตว์ รับมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 50,000 โดส จากนายเกล็น เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย และกล่าวถึงสถานการณ์โรคระบาดพิษสุนัขบ้า ว่า พบสุนัขเป็นโรคพิษสุนัขบ้าเพิ่ม 4 ตัว ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ปราจีนบุรี 1 จุด บุรีรัมย์ 1 จุด สุรินทร์ 2 จุด และพื้นที่พบการระบาดสูงในช่วง 30 วันย้อนหลัง ได้แก่ อำนาจเจริญ 11 จุด สุรินทร์ 21 จุด นครราชสีมา 9 จุด ศรีสะเกษ 8 จุด สงขลา 7 จุด และยโสธร 7 จุด ยังคงประกาศเขตโรคระบาด 31 จังหวัด 76 จุด</p>
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	<p>โอน รพสต.ให้ท้องถิ่น</p> <p>-เสนอข่าว นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.) ครั้งที่ 2/2561 และที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจรพ.สต.จาก สธ. ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นไปตามหลักการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป</p>
ไทยโพสต์	<p>โรคซึมเศร้า</p> <p>-เสนอข่าว น.ต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ผลการศึกษาของกรมสุขภาพจิต คาดว่าคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าร้อยละ 3 หรือประมาณ 1.5 ล้านคน แต่เข้าถึงการรักษาร้อยละ 59 ขอแนะนำให้ผู้ที่มีอาการปรึกษาแพทย์ หรือจิตแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านทั่วประเทศ หรือปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>ด้าน นพ.ณัฐกร จำปาทอง ผอ.รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กล่าวว่า โรคซึมเศร้าเกิดจากความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมอง ซึ่งเกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกอาชีพ ขอให้ยึดหลักปฏิบัติ 8 ประการ 1.อย่าตั้งเป้าหมายในการทำงานและการปฏิบัติตัวที่ยากเกินไป หรือรับผิดชอบมากเกินไป 2.แยกแยะปัญหาใหญ่ ๆ จัดเรียงความสำคัญก่อนหลังและลงมือทำเท่าที่สามารถทำได้ 3.อย่าพยายามบังคับตัวเองหรือตั้งเป้ากับตัวเองสูงเกินไป 4.พยายามทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่น 5.เลือกทำกิจกรรมที่จะสร้างความรู้สึกที่ดีหรือเพลิดเพลินและไม่หนักเกินไป 6.อย่าตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญต่อชีวิตมาก ๆ โดยไม่ได้ปรึกษาผู้ใกล้ชิดที่เคารพหรือไว้ใจ ควรเลื่อนการตัดสินใจออกไปจนกว่าอาการซึมเศร้าจะหายไปหรือดีขึ้น 7.ไม่ควรตำหนิตัวเอง 8.อย่ายอมรับความคิดในแง่ร้ายที่เกิดขึ้นขณะมีอาการซึมเศร้า</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>ประชุมวิชาการยาเสพติดทวิภาคี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับทวิภาคีพัฒนาศักยภาพการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด ระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศไทย ณ โรงแรมประจักษ์ตรา จ.อุดรธานี ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2561</p> <p>นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวว่า การประชุมวิชาการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดระหว่าง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ประเทศ
สยามรัฐ	<p>สถานการณ์ฟันผุของคนไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยถึงสถานการณ์ฟันผุของคนไทย ว่า เด็กอายุ 3 ขวบ ฟันน้ำนมยังขึ้นมาไม่นานก็เริ่มผุ อายุ 5-6 ขวบ จะพบฟันผุได้มากขึ้น สำหรับช่วงวัยรุ่นพบฟันผุน้อยลง อาจเนื่องจากใส่ใจไปพบหมอฟัน ขณะที่วัยทำงานถึงผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมีปัญหาฟันผุ การป้องกันฟันผุจึงสำคัญมาก โดยเฉพาะผู้ที่เสี่ยงฟันผุสูง เช่น เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ</p>
ไทยโพสต์	<p>คลินิกสุขภาพผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันกลุ่มผู้สูงอายุมักจะมีเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ซึ่งเกิดจากความเสื่อมของร่างกาย ได้แก่ 1.โรคเรื้อรัง 2.โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด 3.โรคข้อต่อเสื่อมและโรคกระดูกพรุน 4.โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบสมองและระบบประสาท 5.โรคที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางจิตเวช และ 6.โรคติดเชื้อ</p> <p>นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผอ.รพ.ราชวิถี กล่าวว่า รพ.ราชวิถีจึงได้จัดตั้งคลินิกสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อให้บริการรักษาและดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม เน้นให้บริการผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 8.00-16.00 น. ณ ห้องตรวจอายุรกรรม ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ</p>
เดลินิวส์	<p>คู่มือเห็ดพิษ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้จัดทำคู่มือเห็ดพิษ แจกจ่ายให้ฟรีแก่โรงเรียนต่าง ๆ รพ.ชุมชน รพ.สต. รวมทั้งประชาชนทั่วไป เพื่อใช้ในการเลือกบริโภคเห็ดอย่างปลอดภัย โดยภายในเล่มจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเห็ดพิษอันตรายที่พบได้บ่อย คาดว่าจะแจกได้ตั้งแต่ต้นเดือนมิ.ย.นี้เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับได้ที่กรมฯ และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่งทั่วประเทศ</p>
ไทยรัฐ	<p>ห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงความคืบหน้าการสร้างห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุลระดับ 4 ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการเขียนแบบ จะเริ่มก่อสร้างได้ภายใน 1-2 เดือน คาดว่าไม่เกิน 6 เดือนจะแล้วเสร็จ โดยเป็นอาคารชั้นเดียว แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนศูนย์ชีววัสดุในการเก็บพวกเชื้อโรคต่างๆ และส่วนห้องปฏิบัติการในการศึกษาวิจัย ซึ่งห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุลระดับ 4 จะมีความปลอดภัยสูงสุด ถือเป็นแห่งแรกในไทยและอาเซียน</p>
เดลินิวส์	<p>โรคฉี่หนู</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พีระ อารีรัตน์ นพ.สสจ.ขอนแก่น เตือนประชาชนให้ป้องกันตนเองจากโรคฉี่หนู โดยหลีกเลี่ยงการย่ำหรือแช่น้ำหรือโคลนนาน ๆ โดยเฉพาะเมื่อมีบาดแผลตามแขน ขา มือ เท้า หากมีความจำเป็นต้องย่ำหรือแช่น้ำในช่วงน้ำท่วมขัง ควรสวมรองเท้าบู๊ต สวมถุงมือยาง ชำระล้างร่างกายให้สะอาดหลังขึ้นจากการลุยน้ำทันที และดูแลที่ปักไม้ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของหนู รับประทานอาหารที่ปรุงสุกสะอาด เก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิด หากมีอาการไข้เฉียบพลัน เมื่อยกล้ามเนื้อโดยเฉพาะน่องและโคนขา หรือปวดหลัง ตาแดง เจ็บคอ เบื่ออาหาร ท้องเดิน หลังจากไปแช่น้ำย่ำโคลนมาประมาณ 10 วัน ต้องรีบพบแพทย์โดยเร็วที่สุด</p>
สยามรัฐ	<p>โรคมือเท้าปาก</p> <p>-เสนอข่าว นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์เขต 1 เปิดเผยว่า ในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ ได้วางมาตรการคุมเข้มโรคมือ เท้า ปาก โดยเฝ้าระวังดูแลโรงเรียนในสังกัด กว่า 200 แห่ง ครอบคลุมนักเรียน 34,800 คน ในพื้นที่อำเภอเมือง, ลำปลายมาศ, ชำนิ และบ้านด่าน</p>
แนวหน้า	<p>ไขมันทรานส์</p> <p>-เสนอบทความ นายสง่า ดามาพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ กล่าวว่า โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อาทิ โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือด เกิดจากพฤติกรรมบริโภคหวาน มัน เค็ม และไขมัน รวมถึงไขมันทรานส์ มากเกินไป แนะนำสูตร 6:6:1 คือ บริโภคน้ำตาลไม่เกินวันละ 6 ช้อนชา ไขมันไม่เกินวันละ 6 ช้อนชา และเกลือไม่เกินวันละ 1 ช้อนชา และหลีกเลี่ยงการรับประทานไขมันทรานส์</p> <p>ด้าน มาลี จิรวงศ์ศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาหาร อย. กล่าวว่า การกินอาหารที่มีไขมันทรานส์จะก่อให้เกิดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้น ไม่ควรกินอาหารที่มีไขมันทรานส์เกินร้อยละ 1 ของพลังงาน ซึ่งพลังงาน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	เฉลี่ยที่ควรได้รับอยู่ที่ 2,000 กิโลแคลอรีต่อวัน
ข่าวสด	ไขเลือดออก -เสนอข่าว นายชินทร์ ศิริภาค ผอ.สำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า ผู้ว่ากทม.ได้ให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ ในการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก ดังนี้ 1.การควบคุมโรคในพื้นที่ที่พบการระบาด โดยทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว 70 ทีม 2.การเฝ้าระวังโรค และ 3.การสร้างความร่วมมือตามหลัก 5 ป. ปิด-เปลี่ยน-ปล่อย-ปรับ และปฏิบัติ รวมทั้งจัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและมีความยั่งยืนในการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
ไทยโพสต์	ร้องเรียนบ้านนกนางแอ่น -เสนอข่าว ชาวบ้าน ผู้นำชุมชนกว่า 200 คน ร้องเรียนต่อนายอำเภอปะทิว จ.ชุมพร กรณีได้รับความเดือดร้อนจากบ้านร้างนกนางแอ่นที่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก ส่งผลให้เด็ก-ผู้สูงอายุป่วยเป็นโรคผิวหนัง ภูมิแพ้จากกลิ่น มูล ตัวไร พร้อมให้กำลังใจนายอำเภอที่ช่วยชาวบ้านจนถูกกลุ่มนายทุนทั่วประเทศรวมตัวกันต่อต้าน
ไทยโพสต์	รพ.ปัตตานีแจงกรณีผู้ป่วยขาดใจ -เสนอข่าว พญ.กรพินธ์ แก้วกระจ่าง กุมารแพทย์ รพ.ปัตตานี นางจินตา เกียรติศักดิ์โสภณ หัวหน้าพยาบาล นาง รอมือเลาะ หะยีเดร์ หัวหน้าศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ เดินทางมาเยี่ยม นายบุรฮาน ตาเยะ อายุ 36 ปี ผู้ป่วยขาดใจที่ได้อำนาจต่อสื่อมวลชน ว่าได้เข้ารับการรักษาจนขาดใจเป็นผลเน่าที่ขา จนต้องไปรักษาที่รพ.เอกชน อ.หาดใหญ่ และได้กู้ยืมเงินเพื่อมารักษา โดยรพ.ปัตตานีชี้แจงว่า ไม่ได้รักษาผู้ป่วยจนขาดใจ แต่เกิดจากการสื่อสารผิดพลาดระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย และพร้อมรับเข้ามารักษาท่อจนกว่าจะหายขาด แต่ผู้ป่วยขอคิดดูก่อน
หนังสือ ที่ นว 0032.1/5445 ลว 18 พ.ค.61	รพ.สวรรคตประชารักษ์ชี้แจงกรณีผ่าคลอดเสียชีวิต -รพ.สวรรคตประชารักษ์ ชี้แจงกรณีหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการส่งตัวจากรพ.แห่งหนึ่งไปยังรพ.สวรรคตประชารักษ์ เพื่อผ่าคลอด แต่แพทย์ไม่ผ่าให้ จนผ่านไป 6 วัน กลับไป รพ.อีกครั้งได้ทำการผ่าคลอด แต่เด็กสำลักน้ำคร่ำและเสียชีวิต ว่า รพ.ได้จัดทีมร่วมกับ สสจ.นครสวรรค์ลงพื้นที่พูดคุยทำความเข้าใจกับผู้ป่วยและสามี เบื้องต้นแนะนำให้ยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ ตามม. 41 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งอยู่ระหว่างสรุปข้อมูลการรักษาและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอที่ประชุม คกก.พิจารณาวินิจฉัยคำร้องฯ และได้ประสานรพ.โครกพระ ซึ่งเป็นรพ.ที่มีสิทธิรักษาให้อำนาจความสะดวกในการตรวจหลังคลอด รวมถึงเฝ้าระวังและประเมินสภาพจิตใจอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ได้เชิญทีมแพทย์และพยาบาลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (RCA) และหาแนวทางแก้ไข เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ทำนองเดียวกันอีก
หนังสือ ที่ สค 0132/3037 ลว 28 พ.ค.61	รพ.สมุทรสาครชี้แจงกรณีพยาบาลโพสต์ต่อว่าญาติผู้ป่วย -รพ.สมุทรสาครชี้แจงกรณีมีผู้ส่งจดหมายร้องเรียนผ่านเพจกระทรวงฯ ว่าพยาบาลชื่อ หนึ่งฤทัย นุชประเสริฐ โพสต์ข้อความต่อว่าญาติผู้ป่วยลงในเฟซบุ๊ก โดยรพ.ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าเจ้าหน้าที่ได้กระทำการดังกล่าวจริง แต่ไม่ได้รับชื่อ-นามสกุลของผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วย จึงได้ดำเนินการทางวินัยโดยการว่ากล่าวตักเตือน และให้ลบโพสต์ออกจากเฟซบุ๊ก และแจ้งผลดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบแล้ว



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch